

THÔNG BÁO KẾT LUẬN THANH TRA

Về thanh tra trách nhiệm của Giám đốc Sở Xây dựng trong việc thực hiện pháp luật về thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo; việc xử phạt vi phạm hành chính thuộc lĩnh vực quản lý của Sở Xây dựng; việc thực hiện nhiệm vụ theo chương trình chính trang và phát triển đô thị giai đoạn 2016-2020 theo Nghị quyết Đại hội của Đảng bộ Thành phố lần thứ X

Thực hiện Kế hoạch thanh tra năm 2018 của Thanh tra thành phố được Ủy ban nhân dân thành phố phê duyệt tại Quyết định số 6747/QĐ-UBND ngày 29 tháng 12 năm 2017, Chánh Thanh tra thành phố đã ban hành Quyết định số 16/QĐ-TTTP ngày 17 tháng 01 năm 2018 về thanh tra trách nhiệm của Giám đốc Sở Xây dựng trong việc thực hiện pháp luật về thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo; việc xử phạt vi phạm hành chính thuộc lĩnh vực quản lý của Sở Xây dựng; việc thực hiện nhiệm vụ theo chương trình chính trang và phát triển đô thị giai đoạn 2016-2020 theo Nghị quyết Đại hội của Đảng bộ Thành phố lần thứ X và Quyết định số 70/QĐ-TTTP ngày 09 tháng 4 năm 2018 của Chánh Thanh tra về việc gia hạn thời gian thanh tra.

Ngày 16 tháng 7 năm 2018, Thanh tra thành phố đã ban hành Kết luận thanh tra số 24/KL-TTTP-P1 và được Ủy ban nhân dân thành phố chấp thuận, thống nhất chỉ đạo xử lý tại Thông báo số 616/TB-VP ngày 01 tháng 10 năm 2018 của Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố.

Căn cứ Điều 39 Luật Thanh tra số 56/2010/QH12 ngày 15 tháng 11 năm 2010, Điều 46 Nghị định số 86/2011/NĐ-CP ngày 22 tháng 9 năm 2011 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thanh tra, Chánh Thanh tra thành phố thông báo Kết luận thanh tra và ý kiến chỉ đạo xử lý sau thanh tra của Ủy ban nhân dân Thành phố như sau:

I. KẾT LUẬN:

1. Ưu điểm:

Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, Giám đốc Sở có quan tâm tổ chức, chỉ đạo thực hiện công tác tiếp công dân, xử lý đơn, giải quyết khiếu nại, tố cáo; công tác thanh tra hành chính và chuyên ngành; công tác chấp hành pháp luật về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực xây dựng đã thu nộp ngân sách 37.623.711.277 đồng, qua đó đã hạn chế tình trạng xây dựng sai phép, không phép, góp phần ổn định trật tự xây dựng trên địa bàn Thành phố; việc thực hiện Chương trình chính trang và phát triển đô thị giai đoạn 2016-2020 theo Quyết định số 5928/QĐ-UBND ngày 11 tháng 11 năm 2016 của Ủy ban nhân dân Thành phố thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Thành phố lần thứ X có nhiều nỗ lực trong việc hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc các đơn vị có liên quan thực hiện, góp phần đưa Nghị quyết đi vào cuộc sống, qua đó đã nâng cao đời sống của hàng ngàn người dân sống ven kênh, rạch, việc cải tạo, sửa chữa, xây dựng chung cư cũ hư hỏng, xuống cấp trước năm 1975 nhằm đảm bảo an toàn

tính mạng, tài sản của một bộ phận dân cư sống tại các chung cư này, đồng thời góp phần chỉnh trang, xây dựng diện mạo Thành phố ngày càng tươi đẹp.

2. Khuyết điểm, hạn chế:

2.1. Việc chấp hành pháp luật về thanh tra:

Trong công tác thanh tra hành chính, chuyên ngành do Thanh tra Sở Xây dựng thực hiện có một số Đoàn thanh tra còn có những thiếu sót, vi phạm như: không có báo cáo tiến độ gửi người ra quyết định thanh tra; qua thanh tra phát hiện hành vi vi phạm nhưng xác định trách nhiệm của các bên không đầy đủ, việc kiến nghị xử lý còn chưa phù hợp với hành vi vi phạm; ban hành Kết luận thanh tra chậm so với quy định; chỉ thực hiện công khai kết luận thanh tra bằng hình thức công bố kết luận thanh tra tại cuộc họp, không thực hiện công khai kết luận thanh tra theo quy định tại điểm b, khoản 3 Điều 46 Nghị định số 86/2011/NĐ-CP của Chính phủ; việc ghi chép nhật ký Đoàn thanh tra chưa đầy đủ nội dung; không kiến nghị Thủ trưởng cơ quan quản lý nhà nước cùng cấp chỉ đạo thực hiện kết luận thanh tra theo quy định.

Những thiếu sót, vi phạm trong việc thực hiện các đoàn thanh tra hành chính, thanh tra chuyên ngành nêu trên thuộc trách nhiệm của các Trưởng Đoàn thanh tra là người trực tiếp thực hiện và tham mưu cho lãnh đạo; Chánh Thanh tra Sở chịu trách nhiệm trong việc chấp thuận đề xuất của các Trưởng Đoàn thanh tra chưa đúng quy định; Giám đốc Sở chịu trách nhiệm với vai trò là người đứng đầu, trực tiếp chỉ đạo hoạt động của Thanh tra Sở.

2.2. Việc chấp hành pháp luật về tiếp công dân, xử lý đơn, giải quyết khiếu nại, tố cáo:

Việc ghi chép vào Sổ Tiếp công dân, việc phân loại, xử lý đơn còn một số vụ việc chưa đảm bảo theo quy định.

Những thiếu sót, vi phạm nêu trên thuộc trách nhiệm của Giám đốc Sở với vai trò người đứng đầu; Chánh Thanh tra Sở, bộ phận xử lý đơn chịu trách nhiệm trong việc tham mưu, tổ chức thực hiện chưa đúng quy định.

2.3. Về việc chấp hành trong việc giải quyết khiếu nại, tố cáo

- Việc giải quyết khiếu nại, tố cáo một số vụ việc còn chậm so với thời gian quy định; có sai sót về hình thức, chưa đảm bảo trình tự, chưa xác minh đầy đủ nội dung tố cáo, việc xử lý hành vi vi phạm chưa phù hợp quy định của Luật Khiếu nại, Luật Tố cáo.

Những thiếu sót, vi phạm nêu trên thuộc trách nhiệm của Giám đốc Sở với vai trò người đứng đầu; Chánh Thanh tra Sở, cán bộ được giao nhiệm vụ xác minh nội dung khiếu nại, tố cáo chịu trách nhiệm trong việc tham mưu, tổ chức thực hiện chưa đúng quy định.

2.4. Việc chấp hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính

- Trong công tác xử lý vi phạm hành chính còn có một số thiếu sót, vi phạm như: Có một số trường hợp lập biên bản vi phạm hành chính lần 2, lần 3 thay thế và hủy bỏ biên bản vi phạm hành chính trước; lập biên bản vi phạm hành chính không đúng thẩm quyền, không đúng đối tượng dẫn đến không thể ban hành Quyết định xử phạt vi phạm hành chính; lập biên bản vi phạm hành chính nhưng không xử phạt; một số trường hợp áp dụng mức phạt chưa đúng quy định với tổng số tiền xử

phạt thiếu là 6.662.875.000 đồng; việc theo dõi, tổ chức thực hiện các quyết định xử phạt vi phạm hành chính còn chưa kịp thời.

- Thanh tra Sở thiếu kiểm tra, giám sát dẫn đến tình trạng các xã thuộc Ủy ban nhân dân huyện Bình Chánh không ban hành quyết định đình chỉ thi công nhưng không kiến nghị xử lý theo quy định tại Điều 12 Quyết định 58/2013/QĐ-UBND ngày 18 tháng 12 năm 2013 của Ủy ban nhân dân Thành phố; chưa có sự hướng dẫn để thống nhất thực hiện việc ban hành quyết định cưỡng chế phá dỡ công trình vi phạm, do đó các quận, huyện thực hiện còn khác nhau.

- Thanh tra Sở chậm gửi hồ sơ xử phạt vi phạm hành chính đến các quận, huyện để tổ chức thực hiện cưỡng chế phá dỡ công trình vi phạm theo quy định tại Khoản 1 Điều 2 Thông tư 02/2014/TT-BXD ngày 12 tháng 02 năm 2014 của Bộ Xây dựng, đây là một trong những nguyên nhân dẫn đến việc cưỡng chế phá dỡ công trình vi phạm tại các địa phương đạt tỷ lệ thấp.

- Các Đội thanh tra địa bàn thuộc Thanh tra Sở Xây dựng và các Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn thiếu kiểm tra, giám sát địa bàn dẫn đến việc không phát hiện được tình trạng tái phạm tại các công trình xây dựng đã bị đình chỉ thi công để tiếp tục xử lý theo quy định. Đây chính là sơ hở để các chủ đầu tư tiếp tục thi công công trình, hoàn thành đưa vào sử dụng, gây khó khăn trong việc thực hiện cưỡng chế phá dỡ các công trình vi phạm, đồng thời lãng phí tài sản của xã hội.

- Việc các Ủy ban nhân dân xã thuộc Ủy ban nhân dân huyện Bình Chánh không ban hành quyết định đình chỉ thi công công trình xây dựng là không chấp hành đúng chỉ đạo của Ủy ban nhân dân Thành phố tại Văn bản 1412/UBND-NCPC ngày 21 tháng 3 năm 2017 và Nghị quyết số 33/NQ-CP ngày 09 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ.

- Các Ủy ban nhân dân phường thuộc quận (2, 7, 9) chưa nghiêm túc tổ chức thực hiện phá dỡ đối với công trình vi phạm. Do đó, trong năm 2017 tỷ lệ thực hiện đạt rất thấp (dưới 12%).

Những thiếu sót, vi phạm nêu trên thuộc trách nhiệm của Thanh tra viên, công chức trong việc lập biên bản vi phạm hành chính, không tham mưu, đề xuất xử phạt vi phạm hành chính theo đúng quy định, thiếu kiểm tra, giám sát địa bàn; Chánh Thanh tra Sở, Phó Chánh Thanh tra Sở liên đới chịu trách nhiệm về các vi phạm của Thanh tra viên, công chức, chịu trách nhiệm chính trong việc chấp thuận đề xuất không xử phạt vi phạm hành chính, xử phạt vi phạm hành chính không đúng quy định của cán bộ thụ lý; Giám đốc Sở chịu trách nhiệm với vai trò người đứng đầu và trực tiếp quản lý, điều hành hoạt động của Thanh tra Sở.

Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã, thị trấn thuộc huyện Bình Chánh chịu trách nhiệm trong việc không ban hành quyết định đình chỉ thi công, để các công trình vi phạm tiếp tục vi phạm sau khi đã có quyết định xử phạt vi phạm hành chính của Thanh tra Sở Xây dựng.

Các Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường thuộc Quận 2, Quận 7, Quận 9 chịu trách nhiệm chính trong việc chậm tổ chức thực hiện cưỡng chế phá dỡ công trình vi phạm và theo dõi việc thực hiện quyết định đình chỉ thi công. Các Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã thuộc huyện Hóc Môn chịu trách nhiệm chính trong việc để các

công trình vi phạm tiếp tục vi phạm sau khi đã có quyết định xử phạt vi phạm hành chính của Thanh tra Sở Xây dựng.

2.5. Chương trình chỉnh trang và phát triển đô thị giai đoạn 2016-2020 theo Quyết định số 5928/QĐ-UBND ngày 11 tháng 11 năm 2016 của Ủy ban nhân dân Thành phố thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Thành phố lần thứ X

2.5.1. Chương trình “Xây dựng mới, thay thế chung cư hư hỏng, xuống cấp”

- Tiến độ thực hiện Chương trình chung cư cũ so với mục tiêu đề ra còn chậm so với kế hoạch, dự báo đến năm 2020 khó có thể hoàn thành mục tiêu chương trình đề ra, cụ thể:

+ Trong 15 chung cư có chất lượng kiểm định cấp D phải tiến hành đầu tư xây dựng mới, nhưng đến nay chưa có chung cư nào tiến hành đầu tư xây dựng mới.

+ Đối với 222 chung cư có kết quả kiểm định cấp B, C: có 07 chung cư được sự đồng thuận của 100% chủ sở hữu chung cư đang tiến hành thủ tục xây dựng mới, đạt tỷ lệ 3,15%; 13 chung cư, tỷ lệ 5,75% đã hoàn thành việc cải tạo, sửa chữa; 38 chung cư, tỷ lệ 17,12%, đang thực hiện cải tạo, sửa chữa; còn lại chưa thực hiện 164 chung cư, tỷ lệ 73,87%.

- Quá trình triển khai thực hiện Sở Xây dựng còn có những thiếu sót như: Sở Xây dựng thiếu kiểm tra, hướng dẫn dẫn đến hầu hết các quận khi thực hiện đều còn lúng túng, khó khăn trong việc lập kế hoạch và tiến độ thực hiện việc giải ngân của các quận còn chậm nên ảnh hưởng đến việc đăng ký vốn vào năm tiếp theo; chậm trễ trong việc tham mưu cho Ủy ban nhân dân Thành phố ban hành quyết định thay thế Quyết định số 73/2008/QĐ-UBND ngày 22 tháng 10 năm 2008;

- Ủy ban nhân dân quận Tân Bình chưa lập Kế hoạch xây dựng mới thay thế đối với 05 chung cư cấp D; Ủy ban nhân dân Quận 1, 3, 6, 7, 8, 10, quận Gò Vấp, quận Thủ Đức chưa lập kế hoạch cải tạo, sửa chữa chung cư; Ủy ban nhân dân Quận 4, Quận 5, quận Thủ Đức, quận Tân Bình thực hiện việc kiểm định sau tháng 4 năm 2017 là chưa thực hiện đúng Kế hoạch 1776 của Ủy ban nhân dân Thành phố. Việc này ảnh hưởng đến tiến độ thực hiện mục tiêu chung của chương trình.

Trách nhiệm thuộc về Giám đốc Sở Xây dựng, các Chủ tịch Ủy ban nhân dân 15 quận, Trưởng phòng thẩm định dự án, Trưởng phòng phát triển nhà và thị trường bất động sản, Trưởng phòng quản lý chất lượng công trình xây dựng và trưởng các Phòng chuyên môn thuộc Sở Xây dựng có liên quan.

2.5.2. Về việc di dời và tổ chức lại cuộc sống cho người dân đang sống trên và ven kênh, rạch

Theo Chương trình chỉnh trang phát triển đô thị đến năm 2020 cơ bản hoàn tất công tác di dời toàn bộ hơn 20.000 căn nhà trên và ven kênh, rạch, tổ chức lại cuộc sống dân cư tốt hơn, gắn với chỉnh trang đô thị dọc hai bên bờ kênh, rạch. Đến tháng 5 năm 2018, có 28 dự án đang chuẩn bị triển khai và đang triển khai công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng, đã di dời khoảng 2.000 căn nhà, đang thực hiện hoặc chuẩn bị thực hiện đền bù, giải phóng mặt bằng khoảng 11.655 căn nhà. Còn lại 33 dự án với khoảng 8.196 căn nhà đang trong quá trình thực hiện các thủ tục chuẩn bị đầu tư.

Với tình hình, tiến độ thực hiện nêu trên, dự báo đến năm 2020 khó có thể hoàn thành mục tiêu chương trình đề ra.

2.5.3. Về nâng cấp, chỉnh trang các khu dân cư hiện hữu; xây dựng, phát triển các khu đô thị mới đồng bộ, văn minh, hiện đại: đang thực hiện theo Chương trình chỉnh trang phát triển đô thị, mục tiêu Chỉnh trang đô thị thông qua đầu tư cải thiện các dịch vụ hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội và môi trường đô thị, nâng cấp dần các khu dân cư lụp xụp, các khu dân cư thu nhập thấp theo các dự án nâng cấp hạ tầng kỹ thuật, cải thiện vệ sinh môi trường.

II. XỬ LÝ VÀ KIẾN NGHỊ BIỆN PHÁP XỬ LÝ:

Từ những kết luận nêu trên, Chánh Thanh tra Thành phố kiến nghị Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố kết luận chỉ đạo như sau:

1. Giao Giám đốc Sở Xây dựng thực hiện ngay các công việc sau:

- Thường xuyên thực hiện tuyên truyền, phổ biến pháp luật, tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ, trao đổi kinh nghiệm về công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo, việc lập biên bản vi phạm hành chính trong nội bộ Sở.

- Chỉ đạo rà soát việc triển khai thực hiện các quy định pháp luật về công tác tiếp công dân; xử lý đơn, giải quyết khiếu nại, tố cáo và công tác thanh tra; củng cố, chấn chỉnh không để xảy ra các thiếu sót và tiến hành ngay các biện pháp khắc phục sau: tuân thủ đầy đủ quy trình tiếp công dân, xử lý đơn, giải quyết khiếu nại, tố cáo, trình tự, thủ tục tiến hành cuộc thanh tra theo đúng quy định pháp luật hiện hành.


- Chỉ đạo Chánh Thanh tra Sở:

+ Chấm dứt ngay việc lập biên bản vi phạm hành chính không đầy đủ nội dung, không đúng hành vi, đối tượng, không đúng thẩm quyền dẫn đến phải lập lại biên bản vi phạm hành chính thay thế hoặc không thể xử phạt được.

+ Chấn chỉnh công tác xử lý vi phạm hành chính, khắc phục thiếu sót, vi phạm đã nêu tại phần kết quả và kết luận thanh tra; kiểm tra, rà soát lại toàn bộ các quyết định xử phạt vi phạm hành chính đã ban hành trong năm 2017 để kịp thời phát hiện những trường hợp đã xử phạt chưa đúng quy định để khắc phục, điều chỉnh, bổ sung; tiến hành xử lý theo đúng quy định pháp luật đối với những trường hợp xử phạt vi phạm hành chính chưa đầy đủ, chưa đúng hoặc chưa xử phạt như đã nêu ở phần kết quả thanh tra. Áp dụng các biện pháp theo quy định của pháp luật để củng cố việc chấp hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với các tổ chức, cá nhân không nghiêm túc chấp hành.

+ Cung cấp kịp thời hồ sơ xử phạt vi phạm hành chính đến các Ủy ban nhân dân quận, huyện để tổ chức cưỡng chế phá dỡ theo quy định; tăng cường công tác kiểm tra, đôn đốc các Ủy ban nhân dân xã, phường thực hiện cưỡng chế phá dỡ các công trình vi phạm trật tự xây dựng có áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả buộc tháo dỡ công trình vi phạm.

- Tổ chức kiểm điểm làm rõ trách nhiệm đối với tập thể, cá nhân có liên quan đến những thiếu sót, vi phạm trong công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo, thanh tra hành chính và thanh tra chuyên ngành. Kiến toàn tổ chức, bộ máy của Thanh tra Sở để đảm bảo hoạt động hiệu quả, thực hiện đúng các quy định của pháp luật trong công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo, thanh tra hành chính và thanh tra chuyên ngành, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao.

- Đối với công tác xử lý vi phạm hành chính về trật tự xây dựng: 

+ Giám đốc Sở Xây dựng kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân có liên quan đến thiếu sót, vi phạm trong công tác xử lý vi phạm hành chính như đã nêu ở phần kết luận thanh tra. Đề xuất hướng xử lý đối với những trường hợp đã xử lý vi phạm hành chính không đúng quy định, báo cáo đề xuất Ủy ban nhân dân Thành phố xem xét, quyết định.

+ Tham mưu cho Ủy ban nhân dân Thành phố có văn bản chỉ đạo các Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận, huyện trên địa bàn Thành phố nghiêm túc thực hiện các quy định pháp luật về xử lý các công trình vi phạm trật tự xây dựng xảy ra trên địa bàn quản lý. Thực hiện kiểm tra, rà soát, đôn đốc, hướng dẫn thống nhất việc thực hiện quyết định xử phạt vi phạm hành chính về trật tự xây dựng, quyết định cưỡng chế phá dỡ công trình vi phạm theo đúng quy định pháp luật hiện hành. Báo cáo kết quả thực hiện cho Sở Xây dựng tổng hợp báo cáo Ủy ban nhân dân Thành phố.

+ Rà soát các quy định pháp luật hiện hành để tham mưu cho Ủy ban nhân dân Thành phố sửa đổi, bổ sung hoặc ban hành mới Quy chế phối hợp quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh (sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế Quyết định số 58/2013/QĐ-UBND ngày 18 tháng 12 năm 2013), đảm bảo phù hợp quy định pháp luật hiện hành, phân định rõ trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân, cơ quan, đơn vị có liên quan trong việc phối hợp thực hiện, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước trên lĩnh vực trật tự xây dựng.

- Đối với chương trình chỉnh trang phát triển đô thị: Khẩn trương rà soát các nhiệm vụ được giao chủ trì, đồng thời có biện pháp cụ thể để đẩy nhanh tiến độ đảm bảo thực hiện Chương trình chỉnh trang phát triển đô thị giai đoạn 2016-2020 theo Quyết định số 5928/QĐ-UBND ngày 11 tháng 11 năm 2016 của Ủy ban nhân dân Thành phố, để sắp xếp, phân công, tổ chức nhằm đẩy nhanh tiến độ, nâng cao chất lượng công việc. Trong đó, chú trọng công tác hướng dẫn, kiểm tra, giám sát các đơn vị được phân công, ủy quyền; phân công cán bộ theo dõi tiến độ thực hiện của các đơn vị để kịp thời kiến nghị, đề xuất tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện, phấn đấu hoàn thành mục tiêu của Nghị quyết đề ra.

Báo cáo kết quả thực hiện các việc nêu trên cho Ủy ban nhân dân Thành phố và Thanh tra Thành phố trong 30 ngày kể từ ngày nhận được văn bản chỉ đạo của Ủy ban nhân dân Thành phố.

2. Giao Chủ tịch Ủy ban nhân dân Quận 2, Quận 7, Quận 9, huyện Bình Chánh, tổ chức kiểm điểm trách nhiệm đối với Chủ tịch các Ủy ban nhân dân xã, phường trong việc chậm thực hiện quyết định cưỡng chế phá dỡ công trình vi phạm trật tự xây dựng trên địa bàn quản lý, việc không chốt chặn để các công trình vi phạm tiếp tục thi công hoàn thiện đưa vào sử dụng; Riêng các xã thuộc huyện Bình Chánh, ngoài kiểm điểm các nội dung trên, tổ chức kiểm điểm đối với việc không ban hành quyết định đình chỉ thi công công trình vi phạm trật tự xây dựng; Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Hóc Môn tổ chức kiểm điểm trách nhiệm đối với Chủ tịch các Ủy ban nhân dân xã trong việc không chốt chặn để các công trình vi phạm tiếp tục thi công hoàn thiện đưa vào sử dụng.

Báo cáo kết quả thực hiện cho Ủy ban nhân dân Thành phố và Thanh tra Thành phố.

3. Giao Chánh Thanh tra Thành phố theo dõi, kiểm tra, đôn đốc, giám sát các đơn vị nghiêm túc thực hiện ý kiến chỉ đạo nêu trên của Ủy ban nhân dân Thành phố; xử lý sau thanh tra, tổng hợp báo cáo kết quả thực hiện cho Ủy ban nhân dân Thành phố theo đúng quy định.

III. CHỈ ĐẠO CỦA CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ VỀ THỰC HIỆN KẾT LUẬN THANH TRA:

Ngày 01 tháng 10 năm 2018, Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố có Thông báo số 616/TB-VP thông báo ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố về Kết luận thanh tra số 24/KL-TTTP-P1 ngày 16 tháng 7 năm 2018 của Thanh tra Thành phố với nội dung như sau:

1. Đồng ý cơ bản nội dung Kết luận thanh tra số 24/KL-TTTP-P1 ngày 16 tháng 7 năm 2018 của Thanh tra Thành phố.

2. Giao Giám đốc Sở Xây dựng, Chủ tịch Ủy ban nhân dân Quận 2, Quận 7, Quận 9, huyện Bình Chánh nghiêm túc thực hiện nội dung kết luận, kiến nghị của Thanh tra Thành phố.

3. Giao Chánh Thanh tra Thành phố theo dõi, đôn đốc, giám sát các đơn vị nghiêm túc thực hiện ý kiến chỉ đạo nêu trên của Ủy ban nhân dân Thành phố; xử lý sau thanh tra, tổng hợp, báo cáo kết quả thực hiện cho Ủy ban nhân dân Thành phố theo đúng quy định./.